

**TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/8, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", hướng dẫn việc tổng kết. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Hội nghị đã thông qua quyết định và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết 10

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", hướng dẫn việc tổng kết. Thông qua đó, nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong 10 năm (2013 - 2023); chỉ rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Qua tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc tổng kết phải bám sát các

quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược quốc phòng Việt Nam". Tổng kết Nghị quyết cần thực hiện toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết được tiến hành ở các cấp, mốc thời gian đánh giá kết quả từ tháng 10/2013 (thời gian ban hành Nghị quyết) đến hết năm 2022 (thời gian thi công tổng kết). Đối với cấp huyện và tương đương tổ chức tổng kết và hoàn thành trước ngày 15/11/2022; đối với cấp tỉnh, tổ chức tổng kết và hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo

trình nhấn mạnh: Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược, thể hiện nhận thức và lý luận mới của Đảng, việc tổng kết Nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương được đánh giá là hoạt động nghiêm túc, bài bản, toàn diện, đánh giá thực chất các kết quả đã đạt được, qua đó phân tích, rút ra những kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ mới mang giá trị thực tiễn cao trong tình hình mới.

Sau khi phân tích sâu sắc những diễn biến, tác động của tình hình quốc tế và trong nước, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải nhận thức rõ đây không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương giao mà còn là

nhiệm vụ của cả đất nước, dân tộc, có ý nghĩa to lớn, hệ trọng, góp phần quan trọng định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Quá trình thực hiện phải làm đúng, làm hết trách nhiệm theo phạm vi và thẩm quyền, tránh tuồng chủ quan, lơ là, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết Nghị quyết. Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; từ những thực tiễn, hoạt động, kết quả thực chất tại địa phương có những đóng góp xứng đáng, có giá trị giúp Trung ương trong công tác tổng kết Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

**TRỊNH CƯỜNG**

**KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊU THOÁT NƯỚC...**

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ bị ngập úng nhẹ, tập trung tại các xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Hội, Quỳnh Minh, Quỳnh Hồng.

Để khẩn trương tiêu thoát nước, ngoài việc mở tối đa cống tiêu tự chảy, từ 9 giờ ngày 11/8, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã vận hành 2 trạm bơm: Quỳnh Hoa, Đại Nấm; đến chiều ngày 12/8 vận hành bổ sung trạm bơm Cao Nội với tổng công suất 160.000m³/giờ. Huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương khơi thông dòng chảy, khoanh các vùng úng trũng nhỏ gọn để có biện pháp tiêu nước kịp thời.

Tính đến 16 giờ ngày 12/8, mưa lớn làm ngập cục bộ khoảng 3.100ha lúa, 1.500ha rau màu, tập trung tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã mở tối đa các cống tiêu có thể mở (59 cống) đồng thời Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã vận hành 8 trạm bơm (tính đến 15 giờ ngày 12/8) với tổng 67 máy bơm, tổng công suất 330.900m³/giờ để tiêu úng kịp thời cho một số diện tích của huyện Hưng Hà, Đông Hưng và Quỳnh Phụ.

Kiểm tra công tác chống úng tại trạm bơm Quỳnh Hoa và cánh đồng xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, tích cực của ngành nông nghiệp, các đơn vị thủy nông và huyện Quỳnh Phụ trong thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, phòng, chống úng cho lúa, rau màu. Đồng chí đề nghị các đơn vị quản lý thủy nông cử cán bộ



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu nước tại trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, mở tối đa các cống tiêu, kể cả các cống qua đê biển tiêu triệt để nước trong hệ thống, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng. Ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân các

biện pháp chăm sóc, phục hồi cho lúa, rau màu. Dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa to đến rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp, các địa

phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của mưa lớn, dông, lốc, sét để thông báo cho người dân biết, chủ động phòng, tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

**Các địa phương ứng phó với mưa lớn**

**Thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 12/8, các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn.**

**Thành phố Thái Bình**  
Sáng ngày 12/8, trên địa bàn thành phố Thái Bình có mưa to kéo dài, đã làm ngập nhiều tuyến đường, phố, khu dân cư và hơn 100ha lúa, rau màu. Thành phố chỉ đạo mở các cống tiêu, giải tỏa vật cản dòng chảy; khơi thông hệ thống tiêu thoát nước trong các khu dân cư, đô thị bị ngập úng. Người dân tập trung khơi thông hệ thống bơm tiêu thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, sớm ổn định sinh hoạt. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình duy động 100% công nhân viên thu gom rác thải, khơi thông hệ thống cống rãnh trong nội thành.



Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Thái Bình.

**Hưng Hà**  
Đến 9 giờ ngày 12/8, diện tích lúa mùa, cây màu của huyện Hưng Hà bị ngập gần 3.000ha. Ngay từ sáng sớm, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã phân công cán bộ túc trực vận hành 3 trạm bơm tiêu úng của huyện (Minh Tân, Hà Thanh, Tinh Xuyên) và tiến hành thu vớt bèo bọng tại các cửa trạm bơm không gây ách tắc dòng chảy. Các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra diện tích lúa, cây màu, thủy sản bị ngập; có biện pháp tiêu nước vùng trũng,

giữ nước vùng cao; tuyên truyền người dân không thả dăng đó, vó bèo trên các sông trục để bảo đảm tối cho việc tiêu nước.

**Quỳnh Phụ**  
Để chủ động phòng, chống úng cho lúa và cây màu, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các địa phương chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng, huy động tối đa máy bơm để chống úng cho lúa để phòng lúa đổ và cây màu bị ngập, đặc biệt là các vùng sản xuất cây màu nhiều. Tổ chức khơi thông dòng chảy tạo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước nhanh. Sau khi tiêu thoát nước, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo bà con nông dân có biện pháp chăm sóc cây màu, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt.

**Đông Hưng**  
Mưa lớn đã làm ngập một số đoạn đường tại thị trấn Đông Hưng, gây ngập 2/3 cây lúa ở

một số diện tích nằm trong vùng trũng, thấp như xã Hồng Bạch, Đông Cường, Đông Phương. Từ 9 giờ 30 phút ngày 12/8, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã vận hành 2 trạm bơm Hậu Thượng và Cống Lấp bơm tiêu nước; đồng thời rà soát, thi công khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu nước kịp thời cho lúa, cây màu. Các HTX DVNN cũng tổ chức khơi thông mương máng để tiêu nước nhanh, khoanh vùng úng trũng, khép kín vùng không có trạm bơm, chủ động sử dụng máy bơm điện di động, máy bơm đầu để tiêu úng để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, cây màu và các khu vực trũng thấp. Bà con tranh thủ thu hoạch cây màu đến kỳ thu hoạch nhằm giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra. Với các tuyến đường ngập, tổ chức khơi thông cống rãnh để tiêu thoát nước.

**Kiến Xương**  
Kiến Xương hiện có trên 11.000ha lúa mùa đang trong

giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, 720ha cây màu hè thu, trong đó đã thu hoạch 10ha. Ứng phó với diễn biến của mưa lớn, huyện chỉ đạo chủ động tiêu úng cục bộ, khơi thông dòng chảy ở những trục tiêu nội đồng, mở hết cống tiêu qua đê, cống nội đồng để bảo đảm tiêu úng kịp thời. Bằng mọi biện pháp tiêu cạn mặt ruộng, kể cả tiêu cưỡng bức, hạn chế tình trạng lúa và cây màu bị ngập nước.

Do có sự chủ động vận hành linh hoạt các trạm bơm, cống để thực hiện tiêu úng trước khi mưa lớn xảy ra, huy động nhân lực giải tỏa vật cản, vớt bèo bọng, khơi thông dòng chảy trên các trục sông, kênh, mương nội đồng nên toàn bộ lúa, cây màu ở Kiến Xương chưa bị ngập úng và thiệt hại do mưa lớn gây ra.

**Vũ Thư**  
Huyện Vũ Thư hiện có trên 7.700ha lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, trên 1.800ha cây màu hè thu, trên 1.500ha nuôi trồng thủy sản. Qua kiểm tra, toàn huyện chưa có diện tích lúa bị ngập úng nặng; khoảng 50% diện tích lúa bị ngập úng nhẹ với mức nước ngập khoảng 2/3 chiều cao cây lúa; hầu hết cây màu hè thu bị ngập úng; một số diện tích ao, hồ nuôi thả thủy sản bị ngập từ sáng ngày 12/8, huyện mở các cống qua đê sông Hồng để rút nước trong hệ thống, tiêu nước qua cống Lân ra biển. Các địa phương chú trọng giải tỏa kịp thời dòng chảy để đẩy nhanh tiến độ rút nước; tuyên truyền các chủ ao đầm chủ

động quay lưới quanh bờ, tránh thất thoát thủy sản.

**Tiên Hải**  
Để bảo vệ 4.000ha nuôi trồng thủy sản trong nội đồng, 9.900ha lúa mùa trước ảnh hưởng của mưa lớn, huyện Tiên Hải yêu cầu các địa phương chủ động mở các cống để tiêu thoát nước; giữ mực nước ao nuôi phù hợp giảm thiểu hiện tượng phân tầng nước làm biến động độ pH trong nước ao nuôi khiến cá, tôm nuôi bị sốc và chết, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng thủy sản; thực hiện các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ, cống tiêu thoát nước và quanh bờ ao, đầm nuôi thủy sản đồng thời bổ sung thêm lưới chắn để ngăn tôm, cá thất thoát khi nước tràn bờ.

**Thái Thụy**  
Huyện Thái Thụy hiện có 12.661ha lúa mùa, 700ha cây màu và 4.300ha nuôi trồng thủy sản. Mặc dù mưa lớn chưa gây ngập úng các diện tích lúa mùa, cây màu và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, tuy nhiên, trước diễn biến của mưa lớn có thể kéo dài, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động công tác tiêu úng bảo vệ an toàn cho các diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là tại các vùng úng trũng như khu vực xã Thuần Thành, Dương Hồng Thủy.

Đối với nuôi trồng thủy sản, huyện chỉ đạo các địa phương, HTX nuôi trồng thủy sản đôn đốc hộ nuôi trồng kiểm tra, gia cố lại bờ ao, có biện pháp bảo vệ tránh hiện tượng sạt, lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi làm thiệt hại kinh tế; thường xuyên theo dõi sự thay đổi môi trường nước trong ao để điều chỉnh kịp thời bằng hóa chất, vớt bèo, chế phẩm sinh học...

**NHÓM PHÓNG VIÊN**



Các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Hải tập trung tiêu nước.



Mưa lớn khiến cánh đồng thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư) bị ngập úng cục bộ.



Người dân huyện Quỳnh Phụ huy động máy móc tập trung tiêu thoát nước bảo vệ cây màu.

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong chương trình GDPT 2018; đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, giáo dục là lĩnh vực luôn được xã hội quan tâm. Đây vừa là điều may mắn nhưng cũng là áp lực không nhỏ. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành tiếp tục bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW để đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; tổ chức việc dạy và học thực chất. Cùng với đó, ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước; huy động sự mạnh mẽ của hệ thống chính trị và toàn xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn thực hiện được những nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục phải đổi mới tư duy và đạo đức, quản trị trong cả trường phổ thông và trường đại học, xây dựng môi trường văn hóa, dân chủ trong trường học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần rà soát để xuất có chế về học phí, tự chủ trong cơ sở giáo dục. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm học vừa qua, Phó Thủ tướng mong muốn toàn ngành sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo để không ngừng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, hưởng đến chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

**ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, cả nước có 60/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ nhận hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, có 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng không có đối tượng để nghị hỗ trợ. Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 27.435 doanh nghiệp, trên 1,8 triệu lao động với kinh phí hơn 1.170 tỷ đồng (chiếm 65,38% so với kinh phí đề nghị); số hồ sơ đã được giải ngân là 14.489 doanh nghiệp, 916.536 lao động với 645,5 tỷ đồng, đạt 9,95% so với dự kiến. Đến thời điểm hiện tại, có 55 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho người lao động, tuy nhiên việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm, số lượng hồ sơ tiếp nhận, tiến độ phê duyệt, giải ngân thấp.

Tại Thái Bình, đến ngày 10/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 218 lao động của 20 lượt doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ 261 triệu đồng; trong đó đã giải ngân kinh phí hỗ trợ đến 144 lao động của 12 doanh nghiệp với số tiền 147,5 triệu đồng (đạt 66%). Dự kiến trong những ngày tới, các huyện, thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để nghị của 52 lượt doanh nghiệp/887 lao động với số tiền để nghị hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng. Riêng huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà không có khu công nghiệp trên địa bàn nên không phát sinh hồ sơ để nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận sự cố gắng của các ngành và các địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đồng chí đề nghị thời gian tới, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, lập danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND cấp huyện phê duyệt trước ngày 15/8/2022. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai tại địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Bường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

---

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/8**

**Thế giới:** Gắn 593,4 triệu ca mắc Covid-19  
Tính đến chiều ngày 12/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 593,4 triệu ca, trong đó hơn 6,44 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam:** Đã 4 ngày liên tiếp ca Covid-19 mới vượt mốc 2.000 ca  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.192 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong ngày số ca khởi bệnh gấp gần 2,5 lần số ca mắc mới và 1 trường hợp tử vong tại Quảng Ninh.

Trong ngày có 630.923 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 250,4 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là hơn 21,4 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị giảm còn 116 ca.

**Thái Bình:** Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới

*Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.*

*Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 55 bệnh nhân.*

Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4,09 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 86,04% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,71% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 147.798 trẻ, đạt 71,4%.

**ĐẶNG ANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--